

แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2566
งานวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ที่	โครงการ	งบประมาณ	กิจกรรม	ผู้เข้าร่วมโครงการ		ช่วงเวลา	แนวปฏิบัติ	เงื่อนไข
				บุคลากร	นักศึกษา			
1	โครงการจัดกิจกรรมด้านวิชาการร่วมกับเครือข่าย (การร่วมจัด Symposium of International Languages and Knowledge SILK - 2023)	300,000 (เงินรายได้)	- เจ้าภาพในการจัดกิจกรรมด้านวิชาการร่วมกับเครือข่ายหลัก ได้แก่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ Universiti Malaysia Perlis - การส่งบุคลากรเข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านภาษา	-	-	มิ.ย – ส.ค. 2566	1. ประชุมหารือร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่าย 2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 3. ประสานงานรายละเอียดของการจัดงาน สถานที่ ที่พัก เว็บไซต์ การออกแบบลักษณะงาน อาหาร รถรับ – ส่ง ฯลฯ 4. ประสานหารือการจัดหา keynote speaker และ reviewer สำหรับพิจารณาบทความ 5. ดำเนินการประสานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมและติดตามการดำเนินงานในแต่ละฝ่ายที่ได้รับมอบหมายในฐานะเจ้าภาพ	แจ้งประสงค์ยกเลิกการจัดโครงการฯ ไปยังมหาวิทยาลัยเครือข่ายเบื้องต้น และอยู่ระหว่างการหารือปรับเปลี่ยนโครงการฯ

ที่	โครงการ	งบประมาณ	กิจกรรม	ผู้เข้าร่วมโครงการ		ช่วงเวลา	แนวปฏิบัติ	เงื่อนไข
				บุคลากร	นักศึกษา			
2	โครงการพัฒนาทักษะภาษาจีนในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ	300,000 (เงินรายได้)	ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ (ณ Chongqing University of Posts and Telecommunications ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน)	3 คน	10 คน	2566	<ol style="list-style-type: none"> ประกาศรับสมัครนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ โดยให้สิทธินักศึกษาจากทุกคณะฯ คณะ/วิทยาลัย คัดเลือกนักศึกษาโดยจัดลำดับที่ให้เรียบร้อยและส่งมายังงานวิเทศสัมพันธ์ (กำหนดปิดรับสมัครจะแจ้งให้ทราบเป็นลำดับต่อไป) งานวิเทศสัมพันธ์ประสานและดำเนินการส่งนักศึกษาไปยังมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 	<ol style="list-style-type: none"> คณะ/วิทยาลัยจะเป็นผู้พิจารณาเลือกและจัดลำดับที่ของนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด มหาวิทยาลัยจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่างประเทศและค่าที่พักในต่างประเทศ ตามอัตราที่ได้รับอนุมัติเท่านั้น (กรณีค่าโดยสารเครื่องบินเกินอัตราที่ได้รับอนุมัติ นักศึกษาจะต้องจ่ายส่วนต่างที่เกิดขึ้น) นักศึกษาจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนตัวหรือค่าอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ได้รับอนุมัติในโครงการฯ เช่น ค่าเข้าร่วมโครงการ ค่าประกันในต่างประเทศ ค่าลงทะเบียน รวมทั้งสิ้นประมาณ 16,000 บาท หากนักศึกษายกเลิกหรือปฏิเสธการเข้าร่วมโครงการฯ หลังจากที่กำหนด จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ได้ดำเนินการไปแล้วทั้งหมด เช่น ค่าเข้าร่วมโครงการ ค่าโดยสารเครื่องบิน ค่าที่พัก เป็นต้น

ที่	โครงการ	งบประมาณ	กิจกรรม	ผู้เข้าร่วมโครงการ		ช่วงเวลา	แนวปฏิบัติ	เงื่อนไข
				บุคลากร	นักศึกษา			
3	โครงการตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ	300,000	สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ	7	-	ต.ค.2565-ก.ย. 2566	<ol style="list-style-type: none"> ประสานงานกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ประสานงานผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ออกหนังสือเชิญ/ตอบรับ เพื่อร่วมทำความร่วมมือร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ผู้บริหารเข้าร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ และเข้าร่วมดำเนินงานด้านกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 	โครงการนี้จัดสรรเพิ่มเติมกรณี ผู้แทนของมหาวิทยาลัยระดับอธิการบดี รองอธิการบดี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เดินทางไปราชการเพื่อทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
4	โครงการเหย้าเยือนมหาวิทยาลัยต่างประเทศ	200,000	การรับรองคณะจากต่างประเทศ เพื่อดำเนินการหาหรือความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ตลอดจนการเดินทางมาเหย้าเยือน การจัดการต้อนรับและพิธีการในการลงนามความร่วมมือและ/หรือการเหย้าเยือน	65	-	ต.ค.2565-ก.ย. 2566	<ol style="list-style-type: none"> สำรวจความร่วมมือ MOU กับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ และมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่ประสงค์จะทำความร่วมมือ ประสานงานการเหย้าเยือนตามที่ได้รับอนุมัติและประสานไปยังผู้ได้รับมอบหมายให้เดินทางไปเหย้าเยือน รับรองแขกจากต่างประเทศที่ประสงค์มาเหย้าเยือนมหาวิทยาลัย 	<ol style="list-style-type: none"> งานวิเทศสัมพันธ์จะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเหย้าเยือนในแต่ละครั้ง การขออนุมัติใช้งบเหย้าเยือนมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ในระดับมหาวิทยาลัยฯ เป็นหลัก